

Số: 02/HD-HĐTĐKT

Bình Lục, ngày 12 tháng 10 năm 2021

V/v hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Văn bản số 812/SNV-BTĐKT ngày 05/10/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Để việc tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021 của các đơn vị được thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng quy định; Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2021 như sau:

I. VỀ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM 2021

Các đơn vị đánh giá kết quả phong trào thi đua năm 2021 tập trung vào một số nội dung chính sau:

1. Việc quán triệt và triển khai sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước đặc biệt là đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi năm 2013; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và quy định của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh và UBND huyện, Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện về công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hệ thống văn bản về công tác thi đua, khen thưởng của đơn vị. Việc tổ chức ký kết giao ước thi đua, đăng ký thi đua, xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng; tiêu chí thi đua; việc phát động và thực hiện các phong trào thi đua của Trung ương, của tỉnh, của huyện và đơn vị, đặc biệt là phong trào thi đua nòng cốt “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; công tác kiểm tra, đôn đốc đối với các đơn vị cơ sở và đơn vị trực thuộc.

2. Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua, đặc biệt nhấn mạnh việc đánh giá, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị; các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội (đối với các xã, thị trấn); khắc phục tồn tại, hạn chế đã được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện ban hành. Đồng thời, nêu những tồn tại, hạn